

สรุปข่าวประจำวัน ที่ ๑๒ ก.ย. ๖๖

สื่อสิ่งพิมพ์

- ไม้ได้ ‘พะยุง’ ตัด ‘ประดู๋’ ส่งมาแทน (เดลินิวส์ ๑๓ ก.ย. ๖๖ หน้า ๑,๗)
- คอลัมน์ข่าวสั้น ทันโลก (ไทยรัฐ ๑๒ ก.ย. ๖๖ หน้า ๑๒)

สื่อออนไลน์

- “วิถีคนกับป่า” และ “เห็ดถอบ” ชุมทรัพย์จากแผ่นดินที่ ‘ป่าชุมชนต้นแบบ’ บ้านยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ (ไทยโพสต์ ๑๑ ก.ย. ๖๖) www.thaipost.net/public-relations-news/446351/
- ยิ่งกว่าอ่วม! ผนวบ. ม.๓ แสมสารรุกทะเล ๗ ไร่ ถูกกรมป่าไม้แจ้งความเอาผิดอีก ๔ ข้อหาพร้อมเจ้าของรีสอร์ท (ผู้จัดการออนไลน์ 11 ก.ย. 66) <https://mgronline.com/local/detail/9660000082009>
- เครื่องช่วย STRONG พืชักษ์ป่า ป้องปรามทุจริตด้านทรัพยากรฯ (ไทยพีบีเอส ๑๑ ก.ย. ๖๖) <https://www.thaipbs.or.th/news/content/331477>
- ป่าไม้แฉใบสั่งทุนจีน ตัดไม้พะยุงไม่ได้ ให้ตัดไม้ประดู๋แทน ริดสอบ ๖ ผู้ต้องหาทำทนายอำนาจรัฐ (มติชนออนไลน์ ๑๑ ก.ย. ๖๖) www.matichon.co.th/region/news_4174995
- แฉใบสั่งทุนจีนไม้ได้ ‘พะยุง’ ตัด ‘ประดู๋’ แทน ชงถอดสิทธิ ส.ป.ก.๔๑ไร่เป็นตัวอย่าง (เดลินิวส์ ๑๑ ก.ย. ๖๖) www.dailynews.co.th/news/2707983/
- ป่าไม้แฉใบสั่งทุนจีนไม้ได้พะยุงตัดไม้ประดู๋ป่าแทนชงถอดสิทธิ์ที่ดิน ส.ป.ก. ๔๑ ไร่ (บ้านเมือง ๑๑ ก.ย. ๖๖) www.banmuang.co.th/news/region/344971

ไม่ได้'พะยุง'ตัด'ประดู๋'ส่งมาแทน

ใบสั่งทุนจีน มอดไม้รับ ส่งข้ามชาติ

แลใบสั่งทุนจีน หาก
ไม่ได้พะยุงให้ตัดไม้
ประดู๋ป่าทดแทน ชง
ถอดสิทธิที่ดิน ส.ป.ก.
44 ไร่ ♦อ่านต่อหน้า 7

ตัด'ประดู๋' □ ต่อจากหน้า 1

ผิดเงื่อนไขบ่อนทำลายทรัพยากรป่าไม้
ด้าน ดร.รีดสอบ 6 มอดไม้พบเป็น
กลุ่ม ขอนแก่น-อุดรธานี เชื่อมโยงนาย
ทุนค้าไม้พะยุงข้ามชาติรายใหญ่กำลัง
อาละวาดทั่วอีสาน ส่งฝากขังค้ำประกัน
เร่งขยายผล

จากกรณีเจ้าหน้าที่ฝ่ายป่าไม้
ปกครอง ตำรวจ กอ.รมน.จังหวัดกาฬสินธุ์
สนธิกำลังจับคาน้ำคาเขา 6 ผู้ต้องหา
มอดไม้ บุกดตัดไม้ประดู๋ป่า อายุ 60-80 ปี
บนที่ดิน ส.ป.ก. ในพื้นที่ ด.นาขาม อ.ภู
ฉนวนรายณ์ จำนวน 44 ไร่ จนเห็นเตียน 38
ต้น ถูกหัก 72 ท่อน หลายท่อนขนาดใหญ่
เส้นผ่าศูนย์กลาง 125 ซม. ด้านตำรวจแจ้ง
ข้อหาหนักผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ ดำเนินคดีอาญา
ตามข่าวที่เสนอแล้วนั้น

ความลับหน้าเมื่อวันที่ 11 ก.ย.
พล.ต.ต.สุวรรณ เชื้อวนวินทร์ ผบ.ภ.จว.
กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ขณะนี้ผู้ต้องหาทั้ง 6 คน
พนักงานสอบสวน สภ.ภูฉนวนรายณ์ ได้
นำตัวฝากขังที่ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อ
ดำเนินคดีตามกฎหมาย ทั้งนี้ทางตำรวจภูธร
กาฬสินธุ์ มีแนวทางเดียวกับนายสุภกิจชัย
กอบเจริญยศ ผวจ.กาฬสินธุ์ ในการคัดค้าน
ประกันตัวผู้ต้องหาทั้งหมดในชั้นพนักงาน
สอบสวน และชั้นศาล

เบื้องต้นจากการสอบสวนทราบว่า
ผู้ต้องหาทั้ง 6 คน เป็นกลุ่มพ่อค้าไม้จาก
จ.ขอนแก่น และ จ.อุดรธานี ก่อนหน้า
เคยเข้ามาเคลื่อนไหวซื้อขายไม้ในพื้นที่
จ.กาฬสินธุ์ ที่อ้างว่ามาซื้อไม้ในพื้นที่ของ
เอกชน รับซื้อทั้งไม้พะยุง ไม้ประดู๋ รวมไปถึง
ถึงไม้หวงห้าม แต่ยังไม่ปิดปากที่จะพูดถึง
ต้นไม้วางตามโรงเรียนในพื้นที่ สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 ซึ่ง
เกิดปัญหาการประมงไม้ขายตามโรงเรียน
โดยใช้ระเบียบพัสดุของกรมธนารักษ์
กับคดีการขโมยไม้ของกลาง เหตุเกิดหน้า
เสาธง สำนักงานเทศบาลตำบลคือ อ.ยาง
ตลาด ซึ่ง ป.ป.ช.กาฬสินธุ์ และ ป.ป.ท.จ.
ขอนแก่น กำลังดำเนินการตรวจสอบและ
สอบสวนอยู่

ขณะที่นายอดิศร คงสมกัน หัวหน้า
ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้กาฬสินธุ์ กล่าวว่า
กรณีที่มีเหตุลักลอบตัดไม้พะยุง ไม้ประดู๋
รวมทั้งการอนุญาตตัดไม้ในโรงเรียนหลาย
แห่ง ในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ และหลายจังหวัด
จากการติดตามพฤติกรรมเชื่อว่าไม้สั่งจาก
นายทุนจีน ล่าสุดจากการตรวจยึดของกลาง
และจับผู้ต้องหาได้ 6 ราย ที่เข้ามาก่อเหตุ
ในที่ดิน ส.ป.ก.ใน ด.นาขาม อ.ภูฉนวนรายณ์
พบว่าผู้ต้องหาเป็นชาว จ.ขอนแก่น และ
ชาว จ.อุดรธานี โดยปลายทางที่จะขนย้าย
ไม้ไปอยู่ที่ จ.อุดรธานี ซึ่งกลุ่มลักลอบตัด
ไม้ในภาคอีสานมีหลายกลุ่ม แบ่งออกเป็น
2 สาย คือสายไม้พะยุง และสายไม้ประดู๋
ซึ่งทั้ง 2 สายเชื่อมโยงถึงนายทุนจีน โดยจะ
มีนายหน้าเป็นคนในพื้นที่และใกล้เคียง เข้า
มาติดต่อซื้อไม้ และมีพ่อค้าคนกลางซึ่งเป็น
คนไทย นำไปส่งต่อให้กับพ่อค้าชาวจีนแถบ
จังหวัดชายแดน ที่กำลังถูกเจ้าหน้าที่กดดัน
จึงหันมาตัดไม้ประดู๋ป่าแทน

สำหรับเหตุที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ส.ป.ก.
ครั้งนี้ ทราบว่าก่อนที่จะเกิดเหตุ ชาวบ้านที่
ได้รับสิทธิทำกินเคยขออนุญาตตัดขาย
มาแล้ว แต่ทางราชการไม่อนุญาต เนื่องจาก

เป็นไม้หวงห้าม กระทั่งมีนายหน้าเข้ามา
ติดต่อขอซื้อ 38 ต้น ในราคา 350,000 บาท
จึงเกิดการลักลอบตัด เพราะรู้ทั้งรู้ว่า
ไม่อนุญาตแต่ยังกล้าแสดงว่าไม่เกรงกลัว
กฎหมาย หรือกลุ่มตัดไม้กลุ่มนี้จะต้อง
ได้รับเงินค่าจ้างมาแล้วจึงจำเป็นต้องหา
ไม้ส่งให้ได้ ทั้งนี้ หากประเมินขายตาม
ราคามาตรฐานกรมป่าไม้ ราคาไม้ประดู๋ที่
ถูกตัดทั้งหมดจะมีราคาในประเทศสูงถึง
1,500,000 บาท แต่หากสามารถส่งออก
ต่างประเทศจะมีราคาสูงขึ้นอีก 5-10 เท่า
เมื่อมีการแปรรูป

ด้านนางรวงทิพย์ วิเศษละ ปฏิรูป
ที่ดิน จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า หลังได้รับแจ้ง
เหตุตัดไม้ประดู๋พื้นที่ ส.ป.ก. ใน ด.นาขาม
อ.ภูฉนวนรายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ได้จัดส่งเจ้า
หน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานต่อ
เลขาธิการ ส.ป.ก.ส่วนกลางแล้ว โดยตรวจ
พบว่าเป็นการตัดในพื้นที่ ส.ป.ก. จริง ซึ่ง
ที่ดินดังกล่าวได้จัดสรรให้ครอบครัว นาย
ประยูร สุขปัญญา ราษฎรบ้านนาขาม หมู่ 2
ด.นาขาม 44 ไร่ 1 งาน เพื่อประโยชน์ทำกิน
ด้านการเกษตร ทำนา ทำสวน ทำไร่ แต่เมื่อ
เกิดเหตุเช่นนี้ ถือเป็นภาระทำผิดเงื่อนไข
ส.ป.ก.จ.กาฬสินธุ์ ได้ทำรายงาน ส่งต่อไป
ยังคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
กรรม นำการพิจารณาเรื่องเพื่อให้ถอดสิทธิ
ในที่ดินทำกินต่อไป.

ข่าวสั้น ทันโลก

โคน์ประดู่ยักษ์: วันที่ 10 ก.ย. นายศุภกฤษย์ กอเจริญยศ ผวจ.กาฬสินธุ์ นำเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบหลักฐานการตัดไม้ประดู่ในพื้นที่ ส.ป.ก. หมู่ 15 บ้านนาขาม ต.นาขาม อ.ภูผามาศ จ.กาฬสินธุ์ พบว่าพื้นที่ดังกล่าวมีจำนวน 44 ไร่ เคยเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ก่อนจะเสื่อมโทรม และ ส.ป.ก.จัดสรรให้ชาวบ้านทำกินในปี 2541 ต่อมาผู้ได้รับสิทธิทำกินได้ขายไม้ประดู่อายุ 60-80 ปีที่ ขึ้นอยู่ในที่ดิน ให้กับนายทุนที่เข้ามาเหมารื้อจำนวน 38 ตอ 72 ท่อน ราคา 350,000 บาท หากประเมินขายตามราคามาตรฐานกรมป่าไม้จะมีราคาสูงถึง 1.5 ล้านบาท ขณะนี้จับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว 6 คน.



โคน์ประดู่ยักษ์ นายศุภกฤษย์ กอเจริญยศ ผวจ.กาฬสินธุ์ ตรวจสอบการตัดไม้ประดู่อายุ 60-80 ปี ในพื้นที่ ส.ป.ก. หมู่ 15 บ้านนาขาม ต.นาขาม อ.ภูผามาศ จ.กาฬสินธุ์ หลังผู้ได้สิทธิทำกินขายไม้ในที่ดินให้นายทุน จับผู้ต้องหาแล้ว 6 คน.

“วิถีคนกับป่า” และ “เห็ดถอบ” ชุมทรัพย์ จากแผ่นดิน ที่ ‘ป่าชุมชนต้นแบบ’ บ้านยาง เปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

11 กันยายน 2566 เวลา 11:56 น.



ชาวยางเปียงช่วยกันนำจิวรพระผูกรอบต้นไม้ เป็นสัญลักษณ์ ‘บวชป่า’ ไม่ทำลายป่า (ภาพจาก อบต.ยางเปียง)

“เมื่อก่อนคนมักจะเหมารวมว่าอำเภออมก๋อยเป็นพื้นที่ที่มีการเผาป่า ทำให้เกิดฝุ่นควันและมลพิษคลุมเมืองเชียงใหม่ แต่ความจริงแล้วอมก๋อยเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านช่วยกันดูแลรักษาและอยู่ร่วมกับป่ามายาวนานตั้งแต่รุ่นพ่อแม่แม่ เพราะว่าชาวบ้านมีวิถีชีวิตที่ผูกพันอยู่กับป่าและธรรมชาติ ต้องดูแลพื้นที่ป่าต้นน้ำ ป่าพิธีกรรม เรียกว่าตอนเช้าเปิดประตูบ้านออกมาก็เห็นแต่ป่า ป่าอมก๋อยจึงมีความอุดมสมบูรณ์ มีความชุ่มชื้น เป็นแหล่งผลิตออกซิเจน เป็นปอดของเชียงใหม่...เชื่อว่าถ้าใครมานอนที่อมก๋อย 1 คืน อายุจะยืนไปหลายปี”

นิรันดร์ น้ำภูดิน เจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคเหนือ) ซึ่งทำงานด้านการส่งเสริมการจัดการไฟฟ้าและการดูแลป่าชุมชนในอำเภออมก๋อยเกริ่นนำ

เขาบอกว่า ความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่ายังทำให้ชาวอมก๋อยมีอาหารจากป่าตลอดปี เช่น ในช่วงหน้าแล้ง มีผักหวานป่า เข้าฤดูฝนมีหน่อไม้ รวกลางปึกจะมีสารพัดเห็ด ให้เก็บกิน เก็บขาย โดยเฉพาะ ‘เห็ดถอบ’ ซึ่งเป็นเสมือนชุมทรัพย์จากป่าจากแผ่นดิน เมื่อถึงเวลาอันเหมาะสม เห็ดถอบจะแทรกผืนดินขึ้นมา หน้าตามอมแมมคลุกดินแลดูไม่น่ากิน แต่รสชาติและราคาสวนทางกับรูปร่างที่ขี้ริ้วของมัน

‘ยางเปียง’ ป่าชุมชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

‘อมก๋อย’ เป็นภาษาลัวะ มาจากคำว่า “อากอย” มีความหมายถึง “ขุนน้ำหรือต้นน้ำ” ซึ่งหมายถึง ‘ต้นน้ำแม่ต้น’ ซึ่งเป็นสายน้ำสำคัญที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนอมก๋อยมานับนาน (ไหลไปบรรจบกับน้ำปิงที่ จ.ตาก มีความยาวประมาณ 200 กิโลเมตร) เดิมพื้นที่แถบนี้มีชาวลัวะอาศัยอยู่มาแต่โบราณ ต่อมาภายหลังอาณาจักรเชียงใหม่เจริญรุ่งเรืองขึ้นมา เกิดศึกสงคราม บ้านเมืองของชาวลัวะแตกพ่ายล่มสลาย ชาวลัวะจึงกลายเป็นคนกลุ่มน้อย

ปัจจุบัน ‘อมก๋อย’ เป็น 1 ใน 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ทางใต้สุดของจังหวัด เป็นดินแดนชายขอบที่อยู่ติดกับจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตาก สภาพพื้นที่เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน มีเนื้อที่ทั้งหมด 1,365,177 ไร่ เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ารวมกันประมาณ 98 เปอร์เซ็นต์ เหลือพื้นที่อยู่อาศัยของประชาชนไม่ถึง 1 หมื่นไร่ ประชากรประมาณ 63,000 คน ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ปาเกอญอ (ปกากะญอ หรือกะเหรี่ยง) ม้ง คนเมือง ลahu (มุเซอ) และลัวะ อาชีพหลัก ปลูกข้าวไร่ ฝักทอง ผักกาด กะหล่ำปลี กาแฟ อะโวคาโด ฯลฯ

นิรันดร์ บอกว่า แม้ว่าสภาพพื้นที่ในอำเภออมก๋อยเกือบทั้งหมดจะเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า แต่ด้วยวิถีชีวิตของชาวอมก๋อยที่อยู่เคียงคู่กับป่า หากินกับป่า ดูแลป่าและแม่น้ำมาช้านาน โดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ปาเกอญอ ทางราชการโดยกรมป่าไม้จึงผ่อนผันและสนับสนุนให้ชาวบ้านและชุมชนร่วมกันดูแลป่าในลักษณะของ ‘ป่าชุมชน’ ดังเช่น ‘ป่าชุมชนยางเปียง’ ตำบลยางเปียง

ธนากร หล้าเปียง ‘พ่อหลวง’ หรือกำนันตำบลยางเปียง เสริมว่า ตำบลยางเปียงมี 17 หมู่บ้าน ประชากรประมาณ 9,900 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวปาเกอญอ นอกนั้นเป็นคนเมือง (ล้านนา) และม้ง อาชีพหลักทำไร่ข้าวหรือปลูกข้าวหมุนเวียน เพราะที่ราบมีน้อย ปลูกฝักทอง พริก มะเขือ ฯลฯ เอาไว้กินในครัวเรือน และเลี้ยงสัตว์ เช่น วัว ควาย หมู ไก่

พ่อหลวงธนากรบอกว่า ชาวบ้านตำบลยางเปียงหลายหมู่บ้านช่วยกันดูแลป่ายางเปียงมาตลอด เพราะเป็นป่าต้นน้ำที่ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ในการทำเกษตร และหาอยู่ หากินกับป่าและลำน้ำ มีน้ำแม่ต้น แม่ตอม แม่หาด เป็นแม่น้ำสายหลัก โดยเฉพาะชาวปาเกอญอที่เป็นคนส่วนใหญ่ในพื้นที่ จะมีพิธีกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับป่าและวิถีชีวิต เช่น มีการแบ่งพื้นที่เป็นป่าศักดิ์สิทธิ์ ป่าพิธีกรรม มีพิธีบวชป่า มีข้อห้ามในการตัดไม้ มีประเพณีการเลี้ยงเจ้าที่ เจ้าป่าทุกปี ฯลฯ

ในปี 2561 ชาวบ้านร่วมกันจดทะเบียน ‘ป่าชุมชนยางเปียง’ กับกรมป่าไม้ เนื้อที่ป่าชุมชนทั้งหมดประมาณ 28,000 ไร่ ถือว่าเป็นป่าชุมชนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย (ป่าชุมชนส่วนใหญ่มีขนาดไม่กี่ร้อยไร่) มีไม้มีค่าต่างๆ เช่น เต็ง รัง ประดู่ มะค่า สัก ฯลฯ มีการจัดตั้งคณะกรรมการป่าชุมชนขึ้นมาดูแล มีคณะกรรมการ 20 คนมาจากทุกหมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้านจะต้องมีอาสาสมัครดูแลป่าชุมชนอย่างน้อย 20 คน

รางวัลจากผืนป่า ‘เห็ดถอบ’ สร้างรายได้ 15 ล้านบาท

ผลจากการช่วยกันดูแลรักษาป่าชุมชนและป่าโดยรอบ ทำให้คนอเมก๋อยมีอาหารจากป่าตลอดทั้งปี เช่น เดือนมกราคม-เมษายน จะมีผักหวานป่าให้เก็บกิน เก็บขาย ลูกผักหวานนำมาเพาะขาย มะขามป้อมส่งขายให้ ‘ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอเมก๋อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ’ เพื่อนำไปแปรรูป

เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม เริ่มเข้าสู่ฤดูฝน จะมีเห็ดป่าต่างๆ เช่น เห็ดถอบ หรือเห็ดเผาะ เห็ดตุ เห็ดแดง เห็ดโคน ฯลฯ เกิดขึ้นในป่าชุมชนยางเบียงและป่าต่างๆ ในอำเภออเมก๋อย

เดือนสิงหาคม-ตุลาคม มีหน่อไม้ ผักป่าต่างๆ จนถึงช่วงปลายปีจะเข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยวข้าวไร่ และต้นปีในช่วงเดือนมกราคมจะเป็นช่วงฤดูกาลเฉลิมฉลอง เป็นงานปีใหม่ของชาวป่าเก๋อญอ เรียกว่า ‘นีซอโค’ เป็นงานรวมญาติพี่น้องที่แยกย้ายไปทำงาน หรือแต่งงานมีครอบครัวอยู่ในที่ต่างๆ ก็จะกลับมาพบปะกันปีละ 1 ครั้ง

พ่อหลวงธนกร กำนันตำบลยางเบียง บอกว่า เห็ดถอบเป็นเห็ดที่มีรสชาติอร่อย ตลาดมีความต้องการสูง ราคารับซื้อที่ยางเบียง กิโลกรัมละ 250-300 บาท เมื่อไปถึงตลาดเชียงใหม่ ราคาไม่ต่ำกว่ากิโลฯ ละ 400 บาท ชาวบ้านในตำบลยางเบียงประมาณ 3 หมู่บ้าน กว่า 500 ครอบครัวได้อาศัยป่าชุมชนเก็บเห็ดกินและขายมานานหลายปี

“เมื่อปี 2562 มีการสำรวจข้อมูลพบว่า ช่วงที่เห็ดถอบออกประมาณเดือนพฤษภาคม ถึงมิถุนายน ชาวบ้านในตำบลยางเบียงจะมีรายได้จากเห็ดถอบประมาณครอบครัวละ 3 หมื่นบาท รวมทั้งหมด 500 ครอบครัว จะมีรายได้จากเห็ดถอบในปีนั้นประมาณ 15 ล้านบาท” พ่อหลวงบอก

เห็ดถอบมีลักษณะกลม มีสีน้ำตาลหรือน้ำตาลเข้ม ขนาดตั้งแต่ปลายนิ้วก้อยจนถึงขนาดไข่ไก่ฟองย่อมๆ นำไปทำอาหารได้หลายอย่าง เช่น แกง อ่อม ต้มยำ ลาบ นึ่งใส่เกลือกินกับน้ำพริก ขำ แกงคั่วกะทิแบบภาคกลาง ฯลฯ เนื้อเห็ดจะมีความกรอบ

ลุงเชียว จันทรแก้ว อยู่บ้านหลวง ตำบลยางเบียง บอกว่า นอกจากเห็ดถอบแล้ว ในป่าชุมชนยางเบียงและป่าที่อยู่รอบๆ จะมีเห็ดต่างๆ ให้เก็บกิน เก็บขาย เช่น เห็ดตุน้ำผึ้ง (สีเหมือนน้ำผึ้ง) เห็ดหอม เห็ดแดง เห็ดโคน ราคาแตกต่างกันไป หากปีไหนเห็ดออกเยอะ ราคาจะถูก เฉลี่ยแล้ว 1 กิโลฯ ราคาขายอย่างต่ำ 50 บาท-200 บาท จะมีพ่อค้าทั้งในอำเภอและต่างถิ่นมาจอดรกรอซื้ออยู่ริมถนนติดทางเข้าป่าไปเก็บเห็ด เรียกว่าตอนเช้ามีตะกร้าเข้าป่าใบเดียว พอกลับออกมาก็ได้เงินร้อยเข้ากระเป๋าแล้ว

“บางคนจะออกเก็บเห็ดตั้งแต่เช้ามืด ผมจะเก็บเห็ดช่วง 7-8 โมงเช้า พอสายๆ สัก 9 โมงก็เลิก บางวันเก็บได้นิดหน่อยพอเอาไปทำกับข้าว ไม่ต้องเสียเงินซื้อ บางวันได้ 4-5 โล บางทีก็ได้ถึง 10 โล ขายได้ 3-4 ร้อยบาท ไม่ต้องเอาไปขายที่ไหน เพราะจะมีพ่อค้ามารับซื้อทุกวัน” ลุงเชียวบอกถึงรายได้พิเศษในช่วงฤดูเก็บเห็ด

“ทุกเดือน คณะกรรมการป่าชุมชนและอาสาสมัครทุกหมู่บ้านจะร่วมกันออกลาดตระเวนดูแลไม่ให้มีการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ก่อนเข้าฤดูแล้งจะช่วยกันทำแนวกันไฟ เพื่อป้องกันไฟป่า และหากพื้นที่ไหนมีใบไม้แห้ง มีเศษซากไม้สะสมอยู่เยอะ จะเป็นเชื้อเพลิงทำให้ไฟไหม้ป่า เราก็จะใช้วิธี ‘ชิงเผา’ ก่อน เพื่อลดเชื้อเพลิงสะสม แต่หากเกิดไฟป่าก็จะร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ช่วยกันดับไฟป่าเพื่อไม่ให้ลุกลาม ทำให้อำเภออ้อมก้อยเกิดปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันน้อยมาก ไม่ใช่คนอ้อมก้อยทำให้เกิดปัญหาไฟป่าอย่างที่คนอื่นเข้าใจ” พ่อหลวงธนากรชี้แจง

พ่อหลวงบอกว่า ในอดีตอำเภออ้อมก้อยมีชาวบ้านส่วนหนึ่งนิยมปลูกข้าวโพด (เลี้ยงสัตว์) เป็นอาชีพหลัก แต่ก็ทำให้เกิดปัญหาติดตามมา เช่น การเผาซากพืชไร่ข้าวโพด ทำให้เกิดปัญหาฝุ่นควัน บางครั้งไฟลามไปไหม้ป่า เกิดปัญหาการใช้ยาฆ่าหญ้า สารเคมีมีพิษ ไหลลงสู่แหล่งน้ำใช้ของคนอ้อมก้อยทั้งอำเภอ

ราวปี 2556 จึงมีการประชุมร่วมกับอำเภอ กำหนด ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในอำเภออ้อมก้อย เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาการปลูกข้าวโพด ปลูกพืชเชิงเดี่ยว จนในที่สุดตกลงกันได้ และกลายเป็นประชามร่วมกันว่า “คนอ้อมก้อยจะไม่ปลูกข้าวโพดอีกต่อไป”

“ตอนแรกชาวบ้าน คนที่ปลูกข้าวโพดก็ไม่พอใจ ถามว่า ‘ถ้าไม่ปลูกข้าวโพดแล้วจะให้ทำอะไรกิน จะเอาเงินจากที่ไหนมาให้ลูกเรียนหนังสือ?’ แต่ผมก็ชี้แจงว่า ถ้าเราช่วยกันดูแลป่า เราก็จะมีรายได้ มีอาหารจากป่า มีเห็ดป่า และใช้ป่าเป็นที่เลี้ยงวัวควาย มีรายได้จากการขายวัวควายทุกปี” พ่อหลวงบอก

นอกจากนี้วัวควายที่เข้าไปกินหญ้าในป่าจะช่วยลดเชื้อเพลิงสะสม เพราะฝูงวัวควายที่เข้าไปหากินในป่า กินหญ้า จะเดินย่ำพงหญ้า จนกลายเป็นร่องเป็นแนวป้องกันไฟป่าตามธรรมชาติ รวมทั้งวัวควายที่กินลูกไม้ในป่า เมื่อถ่ายมูลออกมาจะช่วยขยายพันธุ์ไม้ด้วย

รางวัลจากผืนป่า ‘เห็ดถอบ’ สร้างรายได้ 15 ล้านบาท

ผลจากการช่วยกันดูแลรักษาป่าชุมชนและป่าโดยรอบ ทำให้คนอ้อมก้อยมีอาหารจากป่าตลอดทั้งปี เช่น เดือนมกราคม-เมษายน จะมีผักหวานป่าให้เก็บกิน เก็บขาย ลูกผักหวานนำมาเพาะขาย มะขามป้อมส่งขายให้ ‘ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอ้อมก้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ’ เพื่อนำไปแปรรูป

เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม เริ่มเข้าสู่ฤดูฝน จะมีเห็ดป่าต่างๆ เช่น เห็ดถอบ หรือเห็ดเผาะ เห็ดตุ เห็ดแดง เห็ดโคน ฯลฯ เกิดขึ้นในป่าชุมชนยางเปียงและป่าต่างๆ ในอำเภออ้อมก้อย

เดือนสิงหาคม-ตุลาคม มีหน่อไม้ ผักป่าต่างๆ จนถึงช่วงปลายปีจะเข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยวข้าวไร่ และต้นปีในช่วงเดือนมกราคมจะเป็นช่วงฤดูการเฉลิมฉลอง เป็นงานปีใหม่ของชาวป่าแก่อายุ เรียกว่า ‘นือซอโค้’ เป็นงานรวมญาติพี่น้องที่แยกย้ายไปทำงาน หรือแต่งงานมีครอบครัวอยู่ในที่ต่างๆ ก็จะกลับมาพบปะกันปีละ 1 ครั้ง

พ่อหลวงธนากร กำนันตำบลยางเปียง บอกว่า เห็ดถอบเป็นเห็ดที่มีรสชาติอร่อย ตลาดมีความต้องการสูง ราคาซื้อที่ียงเปียง กิโลกรัมละ 250-300 บาท เมื่อไปถึงตลาดเชียงใหม่ราคาไม่ต่ำกว่ากิโลฯ ละ 400 บาท ชาวบ้านในตำบลยางเปียงประมาณ 3 หมู่บ้าน กว่า 500 ครอบครัวได้อาศัยป่าชุมชนเก็บเห็ดกินและขายมานานหลายปี

“เมื่อปี 2562 มีการสำรวจข้อมูลพบว่า ช่วงที่เห็ดถอบออกประมาณเดือนพฤษภาคม ถึงมิถุนายน ชาวบ้านในตำบลยางเปียงจะมีรายได้จากเห็ดถอบประมาณครอบครัวละ 3 หมื่นบาท รวมทั้งหมด 500 ครอบครัว จะมีรายได้จากเห็ดถอบในปีนั้นประมาณ 15 ล้านบาท” พ่อหลวงบอก

เห็ดถอบมีลักษณะกลม มีสีดำหรือน้ำตาลเข้ม ขนาดตั้งแต่ปลายนิ้วก้อยจนถึงขนาดไข่ไก่ฟองย่อมๆ นำไปทำอาหารได้หลายอย่าง เช่น แกง อ่อม ต้มยำ ลาบ นึ่งใส่เกลือกินกับน้ำพริกข่า แกงคั่วกะทิแบบภาคกลาง ฯลฯ เนื้อเห็ดจะมีความกรอบ

ลุงเชียว จันทรแก้ว อยู่บ้านหลวง ตำบลยางเปียง บอกว่า นอกจากเห็ดถอบแล้ว ในป่าชุมชนยางเปียงและป่าที่อยู่รอบๆ จะมีเห็ดต่างๆ ให้เก็บกิน เก็บขาย เช่น เห็ดตูน้ำผึ้ง (สีเหมือนน้ำผึ้ง) เห็ดหอม เห็ดแดง เห็ดโคน ราคาแตกต่างกันไป หากปีไหนเห็ดออกเยอะ ราคาจะถูก เฉลี่ยแล้ว 1 กิโลฯ ราคาขายอย่างต่ำ 50 บาท-200 บาท จะมีพ่อค้าทั้งในอำเภอและต่างถิ่นมาจอดรถรอซื้ออยู่ริมถนนติดทางเข้าป่าไปเก็บเห็ด เรียกว่าตอนเช้ามีตะกร้าเข้าป่าใบเดียว พอกลับออกมาก็ได้เงินร้อยเข้ากระเป๋าแล้ว

“บางคนจะออกเก็บเห็ดตั้งแต่เช้ามืด ผมจะเก็บเห็ดช่วง 7-8 โมงเช้า พอสายๆ สัก 9 โมงก็เลิก บางวันเก็บได้นิดหน่อยพอเอาไปทำกับข้าว ไม่ต้องเสียเงินซื้อ บางวันได้ 4-5 โล บางทีก็ได้ถึง 10 โล ขายได้ 3-4 ร้อยบาท ไม่ต้องเอาไปขายที่ไหน เพราะจะมีพ่อค้ามารับซื้อทุกวัน” ลุงเชียวบอกถึงรายได้พิเศษในช่วงฤดูเก็บเห็ด



เห็ดป่านานาชนิด แม้จะมีราคาถูกกว่าเห็ดถอบ แต่ก็ทำให้ชาวบ้านมีรายได้ มีอาหารที่ไม่ต้องซื้อหา

นอกจากรางวัลจากผืนป่าดังกล่าวแล้ว พ่อหลวงธนากรบอกว่า ผลจากการช่วยกันดูแลรักษาป่า ไม่ส่งเสริมให้ปลูกพืชเชิงเดี่ยวที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แล้ว ยังทำให้เกิดผลดีต่างๆ ต่อคนอมก๋อยอีกหลายอย่าง เช่น **1.ช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน** ซึ่งเข้าสู่ช่วงฤดูร้อน แต่ที่อำเภออมก๋อยอากาศเย็นสบาย ไม่มีปัญหาฝุ่นควันจากการเผาซากพืชไร่ ไร่ข้าวโพด

2.แม้จะไม่ปลูกข้าวโพด แต่คนอมก๋อยก็มีรายได้จากพืชอื่น เช่น กาแฟ อะโวคาโด มีรายได้จากการเลี้ยงวัวควายพื้นเมืองในป่าชุมชนเพื่อขายและเป็นทรัพย์สินของครอบครัว ครอบครัวหนึ่งเลี้ยงไม่ต่ำกว่า 4-5 ตัว บางรายมากกว่า 10 ตัว ราคาวัวควายตัวหนึ่งไม่ต่ำกว่า 2-3 หมื่นบาท

3.ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ตั้งแต่ต้นปี 2563 ที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน คนอมก๋อยได้รับผลกระทบน้อยมาก เพราะส่วนใหญ่คนอมก๋อยจะทำเกษตรแบบพอเพียง ปลูกข้าวไร่ พืชทอง พริก มะเขือ ฯลฯ หาเลี้ยงครอบครัวอยู่ที่บ้าน ไม่ไปทำงานรับจ้างในเมือง จึงไม่ถูกเลิกจ้าง มีข้าวกิน มีเห็ด มีหน่อไม้ มีสมุนไพร มีผักป่า เลี้ยงไก่ หมู หาปลาในแม่น้ำ ฯลฯ มีอาหารกินทั้งปี

‘ยางเปียง’ ป่าชุมชนต้นแบบนำร่อง 15 แห่งทั่วประเทศ

ในปี 2566 นี้ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ ‘พอช.’ ร่วมกับภาคีเครือข่าย 8 องค์กร คือ กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สสส. มูลนิธิชุมชนไท มูลนิธิสิรินาคะเสถียร RECOFTC – Thailand มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคเหนือ) ฯลฯ จัดทำ ‘โครงการขับเคลื่อนการจัดการป่าชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน’ เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนบริหารจัดการป่าชุมชนนำร่อง จำนวน 15 แห่ง ตาม ‘พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ.2562’ (ดูรายละเอียด พ.ร.บ.ที่ <https://www.forest.go.th/law/wp-content/uploads/sites/33/2019/06>) และนโยบายของกรมป่าไม้ที่จะขยายพื้นที่ป่าชุมชนออกไปทั่วประเทศ เพื่อให้ชุมชนช่วยกันดูแลและใช้ประโยชน์ได้ เพราะเจ้าหน้าที่มีกำลังคนและงบประมาณดูแลไม่ทั่วถึง

เดโช ไชยทัฬห ประธานคณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนป่าชุมชนและฝ่ายมีชีวิต พอช. บอกว่า ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา มีการจัดตั้งป่าชุมชนในพื้นที่ป่าต่างๆ ทั่วประเทศก่อนจะมี พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ.2562 และหลังมี พ.ร.บ.แล้ว จนถึงปัจจุบันประมาณ 12,000 แห่ง เนื้อที่รวมประมาณ 6.6 ล้านไร่ และกรมป่าไม้มีเป้าหมายภายในปี 2570 จะเพิ่มจำนวนป่าชุมชนอีก 15,000 แห่ง เนื้อที่รวมประมาณ 10 ล้านไร่

“โครงการขับเคลื่อนการจัดการป่าชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มีเป้าหมายในการส่งเสริมให้ชุมชนที่มีความพร้อมและอยากจัดตั้งป่าชุมชน รวมทั้งชุมชนที่มีการจัดตั้งป่าชุมชนแล้ว จัดทำแผนจัดการป่าชุมชนและฝ่ายมีชีวิต และใช้ประโยชน์จากป่าตาม พ.ร.บ.ฉบับนี้ เพื่อเป็นพื้นที่นำร่องจำนวน 15 แห่งภายในปีนี้ และจะนำไปขยายผลในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป” เดโชบอกถึงเป้าหมายของโครงการ

ทั้งนี้ป่าชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกนาร่องทั้ง 15 แห่งทั่วประเทศ เช่น ป่าชุมชนยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โครงการพัฒนาป่าชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จ.นครสวรรค์ โครงการพัฒนาศักยภาพและการมีส่วนร่วมของเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดเลย โครงการป่าชุมชนตำบลเสียด อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี ฯลฯ



เครือข่ายป่าชุมชนนาร่อง 15 แห่ง และการลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนป่าชุมชนของ 8 หน่วยงานที่ พอช. เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา

“คนอยู่ได้ ป่ายั่งยืน”

นิรันดร์ น้าภูดิน มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคเหนือ) ซึ่งทำงานด้านการส่งเสริมการจัดการไฟป่าและการดูแลป่าชุมชนในอำเภออมก๋อย บอกว่า ป่าชุมชนยางเปียงได้รับคัดเลือกให้เป็นป่านาร่อง 15 แห่งทั่วประเทศ ชาวบ้านจึงได้จัดทำ ‘โครงการเสริมสร้างศักยภาพคณะกรรมการและสมาชิกป่าชุมชนในการบริหารจัดการป่าชุมชนอย่างยั่งยืน’ ขึ้นมา

โดยจะเริ่มโครงการตั้งแต่เดือนกันยายนนี้ จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2567 จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การฝึกอบรม ประชุมสร้างความเข้าใจเรื่อง พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ.2562 การจัดทำแผนงานการอนุรักษ์ป่าชุมชน การใช้ประโยชน์จากป่า ฯลฯ

“ที่ผ่านมา ชาวยางเปียงช่วยกันดูแลป่าชุมชนก่อนจะมี พ.ร.บ.ป่าชุมชนออกมา แต่เมื่อก่อนยังมีข้อจำกัด เช่น หากคณะกรรมการป่าชุมชนพบเห็นคนลักลอบตัดไม้ หรือเผาป่า คณะกรรมการจะไม่มีอำนาจไปจับ และไม่สามารถสร้างฝายกักเก็บน้ำ หรือจัดการเรื่องไฟในป่าชุมชนได้ แต่เมื่อมี พ.ร.บ.ออกมาแล้ว จะช่วยให้คณะกรรมการป่าชุมชนบริหารจัดการป่าชุมชนได้หลายอย่าง เพราะมีกฎหมายรองรับ” นิรันดร์บอก

เขابอกว่า ตามแผนงานการบริหารจัดการป่าชุมชนยางเปียงเบื้องต้น จะมีการตั้งกฎระเบียบในการดูแลรักษาป่า เพื่อป้องกันการแย่งชิงทรัพยากรในป่าชุมชน เช่น 1.หากคนจากภายนอกเข้ามาเก็บเห็ดป่าจะต้องเสียค่าบำรุง เก็บค่าธรรมเนียมโทรศัพท์ รถยนต์ที่นำเข้ามา เพราะที่ผ่านมาคนจากภายนอกไม่ได้ช่วยดูแลป่า เมื่อเก็บเห็ดแล้วก็กลับไป

2.สร้างฝายชะลอน้ำ หรือสร้างแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อให้ป่าเกิดความชุ่มชื้น ฤดูแล้งจะมีแหล่งน้ำให้วัวควายที่ปล่อยเลี้ยงในป่าได้กิน 3.ปลูกสมุนไพรที่กินได้ เช่น ข่า ตะไคร้ ขิง 4.ปลูกกาแฟแซมในป่า นำมาแปรรูป นำรายได้จากกาแฟมาเป็นค่าบริหารจัดการดูแลป่า เช่น ค่าน้ำมันในการลาดตระเวน ค่าอาหาร เครื่องดื่มของอาสาสมัครดูแลป่า 5.โครงการคาร์บอนเครดิตจากป่าชุมชน เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน นำรายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตมาดูแลป่า ฯลฯ

“ป่าชุมชนและ พ.ร.บ.ป่าชุมชนมีความสำคัญกับชาวบ้าน และเมื่อมี พ.ร.บ.ป่าชุมชนออกมาแล้ว ชาวบ้านก็ไม่ต้องทะเลาะกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ เพราะเมื่อก่อนจะมีข้อห้ามทำโน่น ทำนี่ตลอด และเมื่อชาวบ้านช่วยกันดูแลป่า ก็ควรจะมียุติธรรมใช้ประโยชน์จากป่า ซึ่งชาวบ้านจะช่วยกันดูแลป่าได้ดีกว่าเจ้าหน้าที่ เพราะเป็นแหล่งอาหาร เป็นแหล่งเศรษฐกิจและรายได้ของชาวบ้าน เมื่อชาวบ้านอยู่ได้ ป่าชุมชนก็จะยั่งยืน” นิรันดร์บอกทั้งท้าย

“ป่าชุมชนและ พ.ร.บ.ป่าชุมชนมีความสำคัญกับชาวบ้าน และเมื่อมี พ.ร.บ.ป่าชุมชนออกมาแล้ว ชาวบ้านก็ไม่ต้องทะเลาะกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ เพราะเมื่อก่อนจะมีข้อห้ามทำโน่น ทำนี่ตลอด และเมื่อชาวบ้านช่วยกันดูแลป่า ก็ควรจะมียุติธรรมใช้ประโยชน์จากป่า ซึ่งชาวบ้านจะช่วยกันดูแลป่าได้ดีกว่าเจ้าหน้าที่ เพราะเป็นแหล่งอาหาร เป็นแหล่งเศรษฐกิจและรายได้ของชาวบ้าน เมื่อชาวบ้านอยู่ได้ ป่าชุมชนก็จะยั่งยืน” นิรันดร์บอกทั้งท้าย



อบต.ยางเปียงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชุมชน และโรงเรียน จัดกิจกรรมอนุรักษ์ป่าในตำบลเมื่อเร็วๆ นี้ (ภาพจาก อบต.ยางเปียง)

ยิ่งกว่าอ่วม! ผญบ.ม.3 แสมสารรุกทะเล 7 ไร่ ถูกกรมป่าไม้แจ้งความเอาผิดอีก 4 ข้อหา พร้อมเจ้าของรีสอร์ท

เผยแพร่: 11 ก.ย. 2566 17:05 ปรับปรุง: 12 ก.ย. 2566 07:17 โดย: ผู้จัดการออนไลน์



482



ศูนย์ข่าวศรีราชา - ยิ่งกว่าอ่วม! ผญบ.ม.3 แสมสาร บุกรุกทะเลแสมสาร จ.ชลบุรี เนื้อกว่า 7 ไร่
ล่าสุด ถูกเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้แจ้งความเอาผิดอีก 4 ข้อหาหนัก หลังก่อนหน้านี้มีหลายหน่วยงาน
แจ้งเอาผิดแล้ว ครั้งนี้เจ้าของรีสอร์ทโดนด้วย

จากกรณีที่ นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้มอบหมายให้ นายชูศักดิ์ นันทิธัญญธาตา ปลัด
อาวุโส รักษาการแทนนายอำเภอสัตหีบ และนายนิเวศน์ กุศล ปลัดฝ่ายความมั่นคง นำกำลังร่วมเจ้าหน้าที่กรม
ป่าไม้ กรมเจ้าท่า ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมทรัพยากรสัตว์น้ำ และ อบต.แสมสาร ลงพื้นที่
ตรวจสอบด้านหลังรีสอร์ทในพื้นที่ ม.1 ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี หลังได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่ามี
การสร้างเขื่อนหิน ถมหาดทราย เพื่อสร้างแหลมป้องกันเรือรุกทะเล หน้าหาดด้านรีสอร์ทในพื้นที่ ม.1
ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

กระทั่งเมื่อวันที่ 6 ก.ย.ที่ผ่านมา นายวุฒิพงษ์ วงศ์อินทร์ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทะเล สำนักงาน
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (ชลบุรี) พร้อมด้วย นายนพดล แสงขาว ผู้อำนวยการศูนย์และเจ้าหน้าที่ได้
เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อ พ.ต.ท.ไพบุลย์ เลาหะนะวัฒน์ สารวัตรสอบสวน สภ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อให้
ดำเนินคดี นายอภิชาติ อร่ามรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน ต.แสมสาร ม.3 และพวกในฐานความผิด “ล่าหรือทำอันตราย
ด้วยประการอันใดแก่สัตว์ป่าที่ไม่มีเจ้าของและอยู่อย่างอิสระ”

ตามความหมายแห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 มาตรา 3 ประกอบมาตรา 12 และมีบทกำหนดโทษตามมาตรา 89 จำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ขณะที่ชาวบ้านใน ต.แสมสาร อีกรกว่า 200 รายได้ร่วมกันลงรายชื่อยื่นหนังสือถึง นอภ.สัตหีบ เพื่อให้เอาผิดผู้ใหญ่บ้านรายดังกล่าวที่บุกรุกพื้นที่ที่สาธารณะหน้าหาดรีสอร์ททรูนั้น



ล่าสุด วันนี้ (11 ก.ย.) นายชูศักดิ์ นันทิรัญญธาตา ปลัดอาวุโสอำเภอสัตหีบ พร้อมด้วย นายสุนทร พุ่มโพธิ์ทอง กำนันตำบลแสมสาร และนายณัฐพงศ์ พิทักษ์ภรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ต. แสมสาร น.ส.อรุณาริยา บุญนำมา ประมงอำเภอสัตหีบ รวมทั้งนายมงคล อุ่นเรือน เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส และเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่จุดเกิดเหตุอีกครั้ง

โดย นายมงคล เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส เผยว่าจากการใช้เครื่องอ่านพิกัดตำแหน่งด้วยดาวเทียม (GPS) วัดพิกัดรอบแปลงได้จำนวน 6 จุด คิดเป็นเนื้อที่บุกรุก 7-1-01 ไร่ อยู่บริเวณพิกัด 713450 E 1396450 N (WGS84) เป็นที่ชายทะเลที่มีการสร้างเขื่อนคอนกรีต ขนาดความกว้าง 1 เมตร ความยาว 79.50 เมตร อยู่ด้านตะวันออกของพื้นที่

และลานคอนกรีตความกว้าง 5.10 เมตร ความยาว 103.50 เมตร อยู่ด้านตะวันตกของพื้นที่ คิดเป็นเนื้อที่ 527.85 เมตร ภายในพื้นที่มีร่องรอยการขุดและนำทรายมากองไว้ บางจุดนำหินก่อสร้างจากข้างนอกมาเตรียมไว้เพื่อก่อสร้าง

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าพื้นที่บริเวณดังกล่าวยังมีได้มีบุคคลได้มาตามกฎหมายที่ดิน จึงเป็น “ป่า” และบริเวณดังกล่าวไม่มีการอนุญาตให้บุคคลกระทำการใดๆ จากพนักงานเจ้าหน้าที่และการกระทำดังกล่าวจึงเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 54 ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9 พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 มาตรา 62 และพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 มาตรา 97



จึงได้ร่วมกันจัดทำบันทึกการตรวจยึดพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง นำส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรสตึก เพื่อดำเนินคดี นายนฤดล พิสิษฐเกษม เจ้าของรีสอร์ท และนาย อภิชาติ อรามรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 ต.แสมสาร ในความผิด 4 ข้อหา คือ

1.พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 54 ฐาน ร่วมกันก่อสร้าง แผ้วถาง หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการทำลายป่า หรือเข้ายึดถือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น โดยมีได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

2.ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9 ฐาน ร่วมกันยึดถือหรือครอบครอง ก่อสร้าง เฝ้าป่า หรือกระทำด้วยประการใดๆ ให้เป็นการทำลาย หรือเสื่อมสภาพที่ดิน ที่หิน ที่กรวด ที่ทราย ในบริเวณที่ดินซึ่งรัฐมนตรีประกาศหวงห้ามหรือผู้ที่กระทำการใดๆ อันเป็นอันตรายแก่ทรัพยากรในที่ดิน หรือกระทำแก่ที่ดินของรัฐ โดยมีได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

3.พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 มาตรา 62 ฐานร่วมกันทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ จับสัตว์น้ำที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ให้ผิดไปจากสภาพที่เป็นอยู่ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

และ 4.พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 มาตรา 97 ฐานร่วมกัน
กระทำหรือละเว้นการกระทำด้วยประการใด โดยมีขอบด้วยกฎหมายอันเป็นการทำลายหรือทำให้สูญหายแก่
ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นของรัฐ หรือเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
แก่รัฐตามมูลค่าทั้งหมดของทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทำลาย สูญหายหรือเสียหายไปนั้น



เครือข่าย STRONG พืชักษ์ป่า ป้องปรมทุจริตด้านทรพยากรฯ

ภูมิภาค

11 ก.ย. 66

13:57

555



เครือข่าย“STRONG”พืชักษ์ป่า

โมเดล ป.ป.ช. ป้องปรมทุจริตด้านทรพยากรฯ

ปัญหาบุกรุกป่า ลักลอบตัดไม้พะยุงในพื้นที่ภาคอีสาน เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลายคดีมีเจ้าหน้าที่รัฐร่วมกระทำผิด ทำให้ ป.ป.ช. และเครือข่ายป่าชุมชน ร่วมทำงานเชิงรุกป้องปรมการทุจริตด้านทรพยากรฯ หรือโมเดล STRONG พืชักษ์ป่า เตรียมขยายการทำงานทั่วประเทศ

แกนนำเครือข่ายป่าชุมชนในจังหวัดร้อยกว่า 150 คน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล และวางแนวทางการทำงาน ปกป้องป่าเชิงรุก ในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางลดการทุจริตด้านทรพยากรป่าไม้ สำนักส่งเสริมและบูรณาการการมีส่วนร่วมต้านทุจริต ป.ป.ช.

หลังพบว่าตลอด 10 กว่าปีที่ผ่านมา หลายพื้นที่ภาคอีสาน เผชิญปัญหาการลักลอบตัดไม้มีค่า โดยเฉพาะไม้พะยุงอย่างต่อเนื่อง

“

กรณีนี้สร้างความกังวลใจ ให้กับชาวบ้านที่พยายามปกป้องไม้มีค่าในป่าชุมชน เพราะพวกเขากำลังเผชิญหน้ากับขบวนการค้าไม้มีค่าข้ามชาติ ที่มีเจ้าหน้าที่รัฐ คอยช่วยเหลือและอำนวยความสะดวก

”



การป้องปรามทุจริตเชิงรุก

นายธีรัตน์ บางเพชร ผอ.สำนักส่งเสริมและบูรณาการการมีส่วนร่วมด้านทุจริต ป.ป.ช. เปิดเผยว่า ประสพการณ์ในการติดตามคดี ทั้งการอายัดไม้ประดู่เกือบ 4 พันท่อน ที่จังหวัดสกลนคร เมื่อปี 2564 หลัง ประชาชนแจ้งเบาะแสว่าไม้บางส่วนถูกตัดในเขตป่า และนำมาสวมต่อไม้ในที่ดินเอกสารสิทธิ์ ก่อนส่งขาย ต่างประเทศ และการทำคดีลักลอบตัดไม้พะยูนอายุกว่า 150 ปี มูลค่า 15 ล้านบาท ในสำนักสงฆ์บ้านพยอม ต.ดินดำ อ.จันทรา จ.ร้อยเอ็ด เมื่อเดือนเมษายน 2565 ทำให้พบข้อจำกัดของงานด้านปราบปราม ที่ทำได้ล่าช้า ขณะที่ผู้กระทำผิดยังสามารถก่อเหตุซ้ำ

คดีนี้ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่รัฐ 2 คนร่วมกระทำผิด และยึดเงินขายไม้ได้ 1,700,000 บาท แต่ระหว่าง สอบสวนคดี ไม้พะยูนบริเวณนี้ก็ถูกตัดอีกถึง 2 ต้น โดยที่ชาวบ้านหวาดกลัวไม่กล้าให้ข้อมูล ทั้งที่เชื่อว่า มีเจ้าหน้าที่รัฐร่วมกระทำผิดมากกว่า 2 คน ชาวบ้านยังเรียกร้องให้ ป.ป.ช. ไล่ไต่สวนคดีนี้ เพราะไม่ไว้วางใจการทำ คดีของตำรวจ นายไชยยศ ไชยพุกษ์ เครือข่ายภาคประชาชนด้านทุจริต จ.ร้อยเอ็ด กล่าววว่า

“

ทราบว่าตอนนี้ ป.ป.ช. อยู่ระหว่างพิจารณาว่า จะริบไต่สวนคดีนี้ หรือส่งเรื่องให้
 ตำรวจสอบสวนต่อ ผมไหว้ ป.ป.ช. นะครับ อย่าส่งให้ตำรวจทำคดีนี้ ชาวบ้านไม่
 ไว้ใจ เพราะช่วงแรกที่สอบสวนคดี ชาวบ้านยังบอกว่าเรื่องหายไม้พะยุงมีตำรวจ
 เข้ามายุ่ง

”



“

เจ้าหน้าที่รัฐบางคนไม่ใช่แค่ไปมีส่วนร่วม แต่ทำหน้าที่บงการ วางแผน เป็นนาย
 หน้าค้าไม้มีค่าในป่า และไม้พะยุงในป่าชุมชน วัด และโรงเรียน เสียเอง

”

นายธีรัตน์กล่าวว่า การทำงานป้องปรามการทุจริตเชิงรุก จะต้องอาศัยภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม หรือที่
 เรียกว่า โมเดล STRONG พิทักษ์ป่า ที่เริ่มต้นเป็นแห่งแรกที่จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อปี 2565 และในปีนี้ได้จัด
 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ และเตรียมขยายการทำงานจากจุดเริ่มต้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดไปยังทั่วประเทศ



เพื่อหนุนเสริมชาวบ้านร่วมตรวจสอบ แจ่งข้อมูล โดยมี เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. เป็นพี่เลี้ยง ให้ความรู้และคำแนะนำ ด้านกฎหมาย ลงพื้นที่ร่วมติดตามความคืบหน้าทางคดี เพื่อสร้างความมั่นใจ ให้กับเครือข่ายป่าชุมชนที่ต้องปะทะกับขบวนการลักลอบตัดไม้พะยุงในป่าชุมชนในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมา

โมเดล STRONG พิทักษ์ป่า

จากบทบาทของเครือข่ายป่าชุมชนเกือบ 200 แห่งใน จ.ร้อยเอ็ด นำไปสู่จุดเริ่มต้นการสร้างเครือข่าย STRONG พิทักษ์ป่า เมื่อเดือนธันวาคม 2565 ที่ป่าชุมชนดงท่าเลดอนใหญ่ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โดย นายธีรรัตน์ บางเพชร ผอ.สำนักส่งเสริมและบูรณาการการมีส่วนร่วมด้านทุจริต ซึ่งขณะนั้นเป็นผู้อำนวยการ ป.ป.ช.จ.ร้อยเอ็ด



นายดวงจันทร์ พาลำโกลน ประธานเครือข่ายป่าชุมชน จ.ร้อยเอ็ด และเป็นเครือข่าย STRONG พิทักษ์ป่า แห่งแรกของประเทศ บอกว่า การทำงานร่วมกับ ป.ป.ช. ทำให้เขาเข้าใจการทำงานการปกป้องดูแลป่าในรูปแบบใหม่ ที่มี ป.ป.ช.เป็นที่เล็ง

เพราะ เกือบ 20 ปีที่ผ่านมา เขาและเครือข่ายป่าชุมชน ทำหน้าที่ดูแลไม้ยางนาอายุหลายร้อยปี และไม้พะยุงกว่า 1,400 ต้นให้รอดพ้นจากขบวนการลักลอบตัดไม้ พวกเขาจับปืน ออกลาดตระเวนทุกวัน ในช่วงปี 2554-2555 เสี่ยงชีวิตปะทะกับขบวนการลักลอบตัดไม้ แต่เพราะความมุ่งมั่นทำงานอย่างหนัก ทำให้สถานการณ์ดีขึ้น

ต่อมาใน ปี 2563 ปัญหาเริ่มกลับมารุนแรงอีกครั้ง มีการลักลอบเข้ามาตัดไม้พะยุง และเมื่อปลายปี 2565 และชาวบ้านควบคุมตัวผู้ที่กำลังขนไม้ไม่ได้ ก่อนแจ้งตำรวจมานำตัวไปดำเนินคดี แต่ผ่านไปไม่กี่เดือน กลับพบว่าผู้ต้องหากลับมาตัดไม้อีกรอบ

“

ผอ.ป.ป.ช. ลงพื้นที่จริง แนะนำให้เราเข้าใจกฎหมาย และรู้ว่าขบวนการค้าไม้มีค่า มีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้อง เราเป็นแค่ชาวบ้านจะไปติดตามทวงถามความคืบหน้าคดี ก็ทำได้ยาก แต่เมื่อมี เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช.ร่วมทำงานก็พบว่าทำคดีรวดเร็วขึ้น ตำรวจทำงานเร็วขึ้น ชาวบ้านก็มีกำลังใจ

”

ส่วนที่ป่าชุมชนดงน้ำคำ ต.โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด เครือข่าย STRONG พิทักษ์ป่า แห่งที่ 2 ก็กำลังเผชิญปัญหาขบวนการค้าไม้เข้ามาลักลอบตัดไม้พะยุงในป่าชุมชน พบร่องรอยการใช้สว่านเจาะคูเนื้อไม้ ตัดกิ่งผูกโยงต้นไม้ ทอยตัดเป็นท่อนๆ เพื่อไม่ให้ไม้ล้ม จนเกิดเสียงดังทำให้เครือข่ายพิทักษ์ป่าหรือชาวบ้านได้ยิน



นายจุมพล โคตรคำ เครือข่ายสตรีองพิทักษ์ป่า จ.ร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า ชาวบ้านทำงานด้วยความเสียสละ พยายามลาดตระเวนป้องกันผู้ที่เข้ามาลักลอบตัดไม้ แต่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปี ก็ยังมีความพยายามเข้ามาตัดไม้อย่างต่อเนื่อง และยังพบว่าคนที่ตัดไม้ใช้สารเสพติดอีกด้วย

“

ถึงแม้ชาวบ้านจะมีใจสู้ แต่ก็อยากเห็นกระบวนการยุติธรรมนำตัวผู้กระทำผิด หรือตัวการใหญ่ ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการค้าไม้มีค่ามาลงโทษ

”



กรณีนี้นายมงคล ศรีสว่าง ผู้อำนวยการสำนักไตสวนคดีทรัพยากรธรรมชาติ ป.ป.ช. ที่เป็นวิทยากรให้ความรู้ ด้านกฎหมายกับเครือข่ายป่าชุมชน และร่วมติดตามคดีลักลอบตัดไม้พะยุง ให้ความเห็นว่า คดีที่เกี่ยวข้องกับ ทรัพยากรธรรมชาติ ต้องใช้เวลาในการรวบรวมพยานหลักฐาน ซึ่งมีความซับซ้อน อีกทั้งต้องให้ความสำคัญ กับคู่กรณีทุกฝ่าย และต้องทำคดีให้รัดกุมที่สุด



แต่ถึงแม้จะทำคดีอย่างเต็มที่ แต่ก็ไม่ทันต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ป.ป.ช. จึงต้องทำงานป้องกันเชิงรุก เพื่อ ทำให้คดีลดน้อยลง โดยหาแนวร่วมป้องกันไม่ให้เกิดคดี

“

ถึงอย่างไรก็ตาม ทั้งการป้องกันและการปราบปรามต้องเดินไปด้วยกัน หาก ป้องกันอย่างเดียว การปราบปรามไม่มีประสิทธิภาพ จะทำให้การป้องกันก็อ่อน กำลังลงได้ และถึงจะเป็นการป้องกันนำปราบ แต่การปราบปรามต้องมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

”

ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการลดการทุจริตด้านทรัพยากรป่าไม้ ครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. ยังประสานการทำงานแบบบูรณาการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รวมทั้งองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ให้ความรู้กับเครือข่ายชุมชน เพื่อวางแผนทางการดูแลป่า และเตรียมศึกษาการเข้าร่วมโครงการภาคป่าไม้ที่ได้รับการรับรองคาร์บอนเครดิต นำไปสู่การซื้อขายคาร์บอนเครดิต ที่ทำให้เครือข่ายป่าชุมชนมีรายได้ มาบริหารจัดการดูแลผืนป่าอย่างยั่งยืน



เครือข่ายป่าชุมชนมองว่า การสร้างรายได้ในลักษณะนี้ มีความจำเป็นเพื่อทำให้การปกป้องดูแลผืนป่า และการส่งต่อหน้าที่ให้กับเยาวชนมีส่วนร่วมในการดูแลป่าชุมชนอย่างยั่งยืน

เครือข่ายป่าชุมชนมองว่า การสร้างรายได้ในลักษณะนี้ มีความจำเป็นเพื่อทำให้การปกป้องดูแลผืนป่า และการส่งต่อหน้าที่ให้กับเยาวชนมีส่วนร่วมในการดูแลป่าชุมชนอย่างยั่งยืน

แฉใบสั่งทุนจีนไม่ได้ 'พะยุง' ตัด 'ประดู่' แทน ชงถอดสิทธิ ส.ป.ก.41ไร้เป็นตัวอย่าง

ป่าไม้แฉใบสั่งทุนจีน ไม่ได้พะยุงตัดไม้ประดู่ป่าทดแทน ขณะที่ จว.ชงถอดสิทธิที่ดิน ส.ป.ก. 41 ไร้ เป็นตัวอย่าง ด้าน ตร. ไรด์สอบ 6 มอดไม้ พหุ เป็นกลุ่มขออนแก่น-อุดรฯ เชื่อมโยงนายทุนค้าไม้พะยุงข้ามชาติรายใหญ่ ส่งฝากขังค้ายประกันเร่งขยายผล

11 กันยายน 2566 16:53 น. ทั่วไทย



จากกรณีเจ้าหน้าที่ฝ่ายป่าไม้ ปกครอง ตำรวจ กอ.รมน.จังหวัดกาฬสินธุ์ สนธิกำลังจับคาน้ำคางเขา 6 ผู้ต้องหามอดไม้ บุกดัดไม้ประดู่ป่า บนที่ดิน ส.ป.ก. ในพื้นที่ ต.นาขาม อ.ภูผามาศ จ.กาฬสินธุ์ อายุ 60-80 จำนวน 44 ไร่ จนเหี้ยนเตียน 38 ต้น ถูกหั่น 72 ท่อน หลายท่อนขนาดใหญ่ เส้นผ่าศูนย์กลาง 125 ซม. ยึดรถบรรทุก 1 คัน เลื่อยโซยนต์ ขณะนี้นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผวจ.กาฬสินธุ์ และนายวิรัชชัย รอดงาม รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ ลุยตรวจสอบความเสียหาย และสั่งห้ามประกัน ตั้งรชงสอบขยายผลเครือข่ายนายทุนตัดไม้พะยุง ด้าน ตำรวจแจ้งข้อหาหนักผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ ดำเนินคดีอาญา ตามข่าวที่เสนอแล้วนั้น

เมื่อวันที่ 11 ก.ย. พล.ต.ต.สุวรรณ์ เขียวนาวินวิชัย ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า จากกรณีเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกัน ตรวจยึดไม้ของกลาง รถบรรทุก รถเครน เลื่อยยนต์ และผู้ต้องหา ในคดีลักลอบตัดไม้ประดู่ ซึ่งเป็นไม้หวงห้าม ในที่ดิน ส.ป.ก. ในเขต อ.ภูผามาศ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ทำการยึดรถพร้อมของกลางและเก็บรักษาไว้แล้ว ที่หน่วย ป้องกันและรักษาป่าไม้ ที่ กส.5 (บัวขาว) ขณะนี้ผู้ต้องหาทั้ง 6 คน พนักงานสอบสวน สภ.ภูผามาศ ได้นำ ตัวฝากขังที่ศาลกาฬสินธุ์ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย ทั้งนี้ ทางตำรวจภูธร จ.กาฬสินธุ์ มีแนวทางเดียวกับนาย ศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผวจ.กาฬสินธุ์ ในการคัดค้านประกันตัวผู้ต้องหาทั้งหมดในชั้นพนักงานสอบสวน และชั้นศาล

“เบื้องต้นจากการสอบสวนทราบว่า ผู้ต้องหาทั้ง 6 คน เป็นกลุ่มพ่อค้าไม้จาก จ.ขอนแก่น และ จ.อุดรธานี ก่อนหน้าเคยเข้ามาเคลื่อนไหว ซื้อขายไม้ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่อ้างว่ามาซื้อไม้ในพื้นที่ดินของเอกชน รับซื้อทั้ง ไม้พะยุง ไม้ประดู่ รวมไปถึงไม้หวงห้าม แต่ยังปิดปากที่จะพูดถึงต้นไม้พะยุงตามโรงเรียนในพื้นที่สำนักงานเขต

การศึกษาพื้นที่การประมงศึกษา เขต 2 ซึ่งเกิดปัญหาการประมงไม้ขายตามโรงเรียน โดยใช้ระเบียบพัสดุของ กรมธนารักษ์ กับคดีการขโมยไม้ของกลาง เหตุเกิดหน้าเสาธง สำนักงานเทศบาลตำบลลิ้นจี่ อ.ยางตลาด ซึ่ง ป.ป.ช. จ.กาฬสินธุ์ และ ป.ป.ท. จ.ขอนแก่น กำลังดำเนินการตรวจสอบและสอบสวนอยู่”



พล.ต.ต.สุวรรณ กล่าวว่า การเข้ามาตัดที่ดิน ส.ป.ก. ท้องที่ อ.ภูผามาศ ภูพานิคม ถือเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม กฎหมาย ทั้งที่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ทุกภาพส่วนนำ จนท.ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร เจ้าหน้าที่ป่าไม้ และ หน่วยงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำลังดำเนินการติดตามตรวจสอบปัญหาการลักลอบตัดไม้พะยูน ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2566 เป็นต้นมา แต่ก็ยังกล้าเข้ามาตัด ขณะนี้ได้กำชับให้ พนักงานสอบสวน ผู้รับผิดชอบคดี สภ.ภูผามาศ ทำการสอบสวนอย่างละเอียด ซึ่งตนได้สั่งการให้ ผู้กำกับการกองสืบสวน สอบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมสอบปากคำ เพื่อดำเนินการขยายผลไปสู่เครือข่าย ที่มีความ เชื่อมโยงกับพ่อค้าไม้พะยูนที่เข้ามาอาละวาดในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์อย่างเต็มที่

ขณะที่นายอดิสร คงสมกัน หัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้กาฬสินธุ์ กล่าวว่า กรณีที่มีเหตุลักลอบตัดไม้พะยูน ไม้ประดู่ รวมทั้งการอนุญาตตัดไม้ในโรงเรียนหลายแห่ง ในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ และหลายจังหวัด จากการติดตาม พฤติกรรมเชื่อว่ามิใช่ส่งจากนายทุนจีน ทั้งนี้ ล่าสุดจากการตรวจยึดของกลางและจับได้ผู้ต้องหา 6 ราย ที่เข้า มาก่อเหตุในที่ ส.ป.ก.ใน ต.นาขาม อ.ภูผามาศ พบว่าผู้ต้องหาเป็นชาว จ.ขอนแก่น และชาว จ.อุดรธานี โดยปลายทางที่จะขนย้ายไม้ไปอยู่ที่ จ.อุดรธานี ซึ่งกลุ่มลักลอบตัดไม้ในภาคอีสาน มีหลายกลุ่ม แบ่งออกเป็น 2 สาย คือสายไม้พะยูน และสายไม้ประดู่ ซึ่งทั้ง 2 สายเชื่อมโยงถึงนายทุนจีน โดยจะมีนายหน้าเป็นคนในพื้นที่

และใกล้เคียง เข้ามาติดต่อซื้อไม้ และมีพ่อค้าคนกลางซึ่งเป็นคนไทย นำไปส่งต่อให้กับพ่อค้าชาวจีนแถบจังหวัดชายแดน ที่กำลังถูกเจ้าหน้าที่กวดขันจึงหันมาตัดไม้ประดู่ป่าแทน สำหรับเหตุที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ส.ป.ก. ครั้งนี้ทราบมาก่อนที่จะเกิดเหตุ ชาวบ้านที่ได้รับสิทธิทำกินเคยขออนุญาตตัดขายมาแล้ว แต่ทางราชการไม่อนุญาตเนื่องจากเป็นไม้หวงห้าม กระทั่งมีนายหน้าเข้ามาติดต่อขอซื้อ 38 ต้น ในราคา 350,000 บาท จึงเกิดการลักลอบตัด เพราะรู้ทั้งรู้ว่าไม่อนุญาต แต่ยังคงกล้าแสดงว่าไม่เกรงกลัวกฎหมาย หรือ กลุ่มตัดไม้กลุ่มนี้จะต้องได้รับเงินค่าจ้างมาแล้วจึงจำเป็นต้องหาไม้ส่งให้ได้ ทั้งนี้ หากประเมินขายตามราคามาตรฐานกรมป่าไม้ ราคาไม้ประดู่ที่ถูกตัดทั้งหมดจะมีราคาในประเทศ สูงถึง 1,500,000 บาท แต่หากสามารถส่งออกต่างประเทศจะมีราคาสูงขึ้นอีก 5-10 เท่า เมื่อมีการแปรรูป

ด้านนางรวงทิพย์ วิเศษละ ปฎิรูปที่ดิน จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า หลังได้รับแจ้งเหตุตัดไม้ประดู่ในพื้นที่ ส.ป.ก. ต.นาขาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานต่อเลขาธิการ ส.ป.ก. ส่วนกลางแล้ว โดยตรวจพบว่าเป็นการตัดในพื้นที่ ส.ป.ก. จริง ซึ่งที่ดินดังกล่าวได้จัดสรรให้ครอบครัวนายประยูร สุขปัญญา ราษฎรบ้านนาขาม หมู่ 2 ต.นาขาม จำนวน 44 ไร่ 1 งาน เพื่อประโยชน์ทำกินด้านการเกษตร ทำนา ทำสวน ทำไร่ แต่เมื่อเกิดเหตุเช่นนี้ ถือเป็นความการกระทำผิดเงื่อนไข ส.ป.ก. จ.กาฬสินธุ์ ได้ทำรายงานส่งต่อไปยัง คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นำการพิจารณาเรื่องเพื่อให้ถอดสิทธิในที่ดินทำกินต่อไป

ด้านนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ในการป้องกันปราบปรามขบวนการตัดไม้ ทางจังหวัดมีคำสั่งถึงนายอำเภอทุกอำเภอ ผู้บริการท้องถิ่นทุกแห่ง ตลอดจนส่วนราชการ ประชาชน ในการร่วมเป็นหูเป็นตา เป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง เพื่อปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ และกวาดล้างขบวนการมอดไม้ รวมทั้งผู้มีอิทธิพลให้หมดสิ้นไป ตามนโยบายรัฐบาล ทั้งนี้ ในส่วนการตัดไม้ในพื้นที่ ส.ป.ก. ใน ต.นาขาม อ.กุฉินารายณ์ ก็ได้รับแจ้งเบาะแสจากเครือข่าย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการเป็นอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตาม ในทางการสืบสวนสอบสวน หากพบว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง จะดำเนินคดีทางวินัย ทางแพ่ง และทางอาญาอย่างเด็ดขาด ไม่มีเลินยั่นแน่นอน

สำหรับปัญหาการลักลอบตัดไม้พะยุง เริ่มต้นขึ้นจากกรณี ไม้พะยุงของกลาง 7 ท่อน มูลค่ากว่า 1 ล้านบาท หายไปจากสำนักงานเทศบาลตำบลอิฐ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ อย่างไร้ร่องรอย เมื่อช่วงคืนวันที่ 5 ส.ค.66 ผลสอบสวนมีบุคคลของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้อง 8 ราย ต่อมาตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2566 พบปัญหาการตัดไม้พะยุงในโรงเรียนคำไฮวิทยา อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ ที่ให้นายหน้าเข้ามาตัดไม้พะยุงภายในโรงเรียนถึง 22 ต้น กับอีก 2 ตอ ราคา 153,000 บาท ที่อ้างระเบียบพัสดุของกรมธนารักษ์ โดยเรื่องนี้ จังหวัดได้ส่งเรื่องให้ ป.ป.ช.-สตง.-ป.ป.ท. เอาผิดทางวินัย แพ่ง อาญา ล่าสุด ป.ป.ช.ประจำ จ.กาฬสินธุ์ ตั้งคณะไต่สวนจัดชุดใหญ่ ตรวจสอบจำนวนตำรวจ จากนั้น ชาวบ้านที่รักษ่าผืนป่าทยอยส่งหลักฐาน การประมูลไม้พะยุงตามโรงเรียนในเขต สพป.เขต 2 หลายแห่ง โดยปรากฏ ที่โรงเรียนคำไฮวิทยา อ.หนองกุงศรี โรงเรียนหนองโนวิทยาคม อ.ห้วยเม็ก และที่โรงเรียนคุรุชนประสิทธิ์ศิลป์ ต.คำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก มีการนำหลักฐานกล้องวงจรปิดจับภาพชายฉกรรจ์ 7 คน เข้าไปเจาะดูแก่นไม้พะยุง ภายในโรงเรียนโคกกลางเหนือพิทยาศาสตร์ อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ และล่าสุด ยังเกิดเหตุคนร้าย 5 คนอาวุธครบมือ ลอบตัดไม้พะยุงในโรงเรียนบ้านโนนศิลาสว่างวิทย์ หน้าบ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอย่างออกอจ ก็กับการออกมาปฏิเสธของ อธิบดีกรมธนารักษ์ ว่า ไม่มีเจ้าหน้าที่ธนารักษ์พื้นที่

กาฬสินธุ์ ไปเกี่ยวข้อง แต่หากเกี่ยวข้องก็จะดำเนินการทางวินัยร้ายแรง ซึ่งทางจังหวัดก็ได้รวบรวมหลักฐานสำคัญส่งไปยัง อธิบดีกรมธนารักษ์เพื่อพิสูจน์ความจริง จนเรามีกลุ่มพ่อค้าไม้เข้ามาลักตัดไม้ประดู่อายุกว่า 80 ปี ในพื้นที่ ส.ป.ก. เขต อ.กุฉินารายณ์ กำลังผสม ทุกฝ่ายสามารถจับตัวผู้ต้องหา ได้ 6 คน พร้อมเครื่องมือรถบรรทุก รถเครนที่กำลังดำเนินการขยายผลจับกุมเครือข่ายผู้มีอิทธิพลทั้งหมดตามนโยบายรัฐบาลของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของประเทศไทย

ป่าไม้แฉลบส่งทุนจีนไม้ได้พะยุงตัดไม้ประดู่ป่าแทนชงถอดสิทธิ์ที่ดิน ส.ป.ก. 41 ไร่

วันจันทร์ ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2566, 17.06 น.



จากกรณีเจ้าหน้าที่ฝ่ายป่าไม้ ปกครอง ตำรวจ กอ.รมน.จังหวัดกาฬสินธุ์ สนธิกำลังจับคาน้ำคางเขา 6 ผู้ต้องหามอดไม้ บุกรุกตัดไม้ประดู่ป่า บนที่ดิน ส.ป.ก. ในพื้นที่ ต.นาขาม อ.ภูผามาศ จ.กาฬสินธุ์ อายุ 60-80 จำนวน 44 ไร่ จนเห็นยื่นเตียน 38 ต้น ถูกหัก 72 ท่อน หลายท่อนขนาดใหญ่ เส้นผ่าศูนย์กลาง 125 ซม. ยึดรถเครน รถบรรทุกไม้ เลื่อยโซ่ยนต์ ขณะที่นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผวจ.กาฬสินธุ์ และนายธวัชชัย รอดงาม รองผวจ.กาฬสินธุ์ ลุยตรวจสอบความเสียหาย และสั่งห้ามปรกั้น ตั้งธงขยายผลเครือข่าย นายทุนตัดไม้พะยุง ด้านตำรวจแจ้งข้อหาหมิ่นผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ ดำเนินคดีอาญา ตามข่าวที่เสนอแล้วนั้น

วันที่ 11 กันยายน 2566 พล.ต.ต.สุวรรณ ศรีชวนาวินวัช ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า จากกรณีเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันตรวจยึดไม้ของกลาง รถบรรทุก รถเครน เลื่อยยนต์ และผู้ต้องหา ในคดีลักลอบตัดไม้ประดู่ ซึ่งเป็นไม้หวงห้ามในที่ดิน ส.ป.ก. ในเขต อ.ภูผามาศ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ทำการยึดรถพร้อมของกลางและเก็บรักษาไว้แล้ว ที่หน่วยป้องกันและรักษาป่าไม้ ที่ กส.5 (บัวขาว) ขณะนี้ผู้ต้องหาทั้ง 6 คน พนักงานสอบสวน สภ.ภูผามาศ ได้นำตัวฝากขังที่ศาลกาฬสินธุ์ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย

ทั้งนี้ ทางตำรวจภูธร จ.กาฬสินธุ์ มีแนวทางเดียวกับนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผวจ.กาฬสินธุ์ ในการคัดค้าน ประกันตัวผู้ต้องหาทั้งหมดในชั้นพนักงานสอบสวน และชั้นศาล

“เบื้องต้นจากการสอบสวนทราบว่า ผู้ต้องหาทั้ง 6 คน เป็นกลุ่มพ่อค้าไม้จาก จ.ขอนแก่นและ จ.อุดรธานี ก่อนหน้าเคยเข้ามาเคลื่อนไหว ซื้อขายไม้ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่อ้างว่ามาซื้อไม้ในที่ดินของเอกชน รับซื้อทั้งไม้พะยูน ไม้ประดู่ รวมไปถึงไม้หวงห้าม แต่ยังไม่เปิดเผยว่าจะพูดถึง ต้นไม้พะยูนตามโรงเรียนในพื้นที่ สำนักงานเขตการศึกษาพื้นที่การประถมศึกษา เขต 2 ซึ่งเกิดปัญหาการประมูลไม้ขายตามโรงเรียนโดยใช้ระเบียบพัสดุของกรมธนารักษ์ กับคดีการขโมยไม้ของกลาง เหตุเกิดหน้าเสาธง สำนักงานเทศบาลตำบล อิตื้อ อ.ยางตลาด ซึ่ง ปปช.จ.กาฬสินธุ์ และ ปปท.จ.ขอนแก่น กำลังดำเนินการตรวจสอบและสอบสวนอยู่”

พล.ต.ต.สุวรรณ กล่าวว่า การเข้ามาตัดที่ดิน ส.ป.ก. ที่อ.ภูผามาศ ถือเป็นเรื่องที่ไม่เกรงกลัวกฎหมาย ทั้งที่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ทุกภาคส่วนนำ จนท.ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร เจ้าหน้าที่ป่าไม้ และหน่วยงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำลังดำเนินการติดตามตรวจสอบปัญหาการลักลอบตัดไม้พะยูน ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2566 เป็นต้นมา แต่ก็ยังกล้าเข้ามาตัด ขณะนี้ได้กำชับให้ พนักงานสอบสวน ผู้รับผิดชอบคดี สภ.ภูผามาศ ทำการสอบสวนอย่างละเอียด ซึ่งตนได้สั่งการให้ ผู้กำกับกองสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมสอบสวนปากคำ เพื่อดำเนินการขยายผลไปสู่เครือข่าย ที่มีความเชื่อมโยงกับพ่อค้าไม้พะยูนที่เข้ามาอาละวาดในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์อย่างเต็มที่

ขณะที่นายอดิสร คงสมกัน หัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้กาฬสินธุ์ กล่าวว่า กรณีที่มีเหตุลักลอบตัดไม้พะยูน ไม้ประดู่ รวมทั้งการอนุญาตตัดไม้ในโรงเรียนหลายแห่ง ในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ และหลายจังหวัด จากการติดตามพฤติกรรมเชื่อว่า มีใบสั่งจากนายทุนจีน ทั้งนี้ ล่าสุดจากการตรวจยึดของกลางและจับได้ ผู้ต้องหา 6 ราย ที่เข้ามาก่อเหตุใน ส.ป.ก. ใน ต.นาขาม อ.ภูผามาศ พบว่าผู้ต้องหาเป็นชาว จ.ขอนแก่น และชาว จ.อุดรธานี โดยปลายทางที่จะขนย้ายไม้ไปอยู่ที่ จ.อุดรธานี ซึ่งกลุ่มลักลอบตัดไม้ในภาคอีสาน มีหลายกลุ่ม แบ่งออกเป็น 2 สาย คือสายไม้พะยูน และสายไม้ประดู่ ซึ่งทั้ง 2 สายเชื่อมโยงถึงนายทุนจีน โดยจะมีนายหน้าเป็นคนในพื้นที่และใกล้เคียง เข้ามาติดต่อซื้อไม้ และมีพ่อค้าคนกลางซึ่งเป็นคนไทย นำไปส่งต่อให้กับพ่อค้าชาวจีนแถบจังหวัดชายแดน ที่กำลังถูกเจ้าหน้าที่กดดันจึงหันมาตัดไม้ประดู่ป่าแทน

สำหรับเหตุที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ส.ป.ก. ครั้งนี้ ทราบว่าก่อนที่จะเกิดเหตุ ชาวบ้านที่ได้รับสิทธิ์ทำกินเคยขออนุญาตตัดขายมาแล้ว แต่ทางราชการไม่อนุญาต เนื่องจากเป็นไม้หวงห้าม กระทั่งมีนายหน้าเข้ามาติดต่อขอซื้อ 38 ต้น ในราคา 350,000 บาท จึงเกิดการลักลอบตัด เพราะรู้ทั้งรู้ว่าไม่อนุญาตแต่ยังกล้าแสดงว่าไม่เกรงกลัวกฎหมาย หรือ กลุ่มตัดไม้กลุ่มนี้จะต้องได้รับเงินค่าจ้างมาแล้วจึงจำเป็นต้องหาไม้ส่งให้ได้ ทั้งนี้ หากประเมินขายตามราคามาตรฐานกรมป่าไม้ ราคาไม้ประดู่ที่ถูกตัดทั้งหมดจะมีราคาในประเทศ สูงถึง 1,500,000 บาท แต่หากสามารถส่งออกต่างประเทศจะมีราคาสูงขึ้นอีก 5-10 เท่า เมื่อมีการแปรรูป

ด้านนางรวงทิพย์ วิเศษละ ปฏิรูปที่ดิน จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า หลังได้รับแจ้งเหตุตัดไม้ประดู่ในที่ ส.ป.ก.ใน พื้นที่ ต.นาขาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานต่อ เลขาธิการ ส.ป.ก.ส่วนกลางแล้ว โดยตรวจพบว่าเป็นการตัดในพื้นที่ ส.ป.ก. จริง ซึ่งที่ดินดังกล่าวได้จัดสรรให้ ครอบครัว นายประยูร สุขปัญญา ราษฎรบ้านนาขาม หมู่ 2 ต.นาขาม จำนวน 44 ไร่ 1 งาน เพื่อประโยชน์ ทำกินด้านการเกษตร ทำนา ทำสวน ทำไร่ แต่เมื่อเกิดเหตุเช่นนี้ ถือเป็นความการกระทำผิดเงื่อนไข ส.ป.ก.จ.กาฬสินธุ์ ได้ทำรายงานส่งต่อไปยัง คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นำการพิจารณา เรื่องเพื่อให้ถอดสิทธิในที่ดินทำกินต่อไป

ด้านนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ในการป้องกันปราบปรามขบวนการตัดไม้ ทาง จังหวัดมีคำสั่งถึงนายอำเภอทุกอำเภอ ผู้บริการท้องถิ่นทุกแห่ง ตลอดจนส่วนราชการ ประชาชน ในการร่วม เป็นหูเป็นตา เป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง เพื่อปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ และกวาดล้างขบวนการมอดไม้ รวมทั้งผู้มีอิทธิพลให้หมดสิ้นไป ตามนโยบายรัฐบาล ทั้งนี้ ในส่วนการตัดไม้ในที่ ส.ป.ก.ใน ต.นาขาม อ.กุฉินารายณ์ ก็ได้รับแจ้งเบาะแสจากเครือข่าย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ในทางการสืบสวนสอบสวน หากพบว่ามีการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง จะดำเนินคดีทางวินัย ทาง แพ่ง และทางอาญาอย่างเด็ดขาด ไม่มีเลินยั้งแน่นอน

สำหรับปัญหาการลักลอบตัดไม้พะยูน เริ่มต้นขึ้นจากกรณี ไม้พะยูนของกลาง 7 ท่อน มูลค่ากว่า 1 ล้านบาท หายไปจากสำนักงานเทศบาลตำบลอิฐ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ อย่างไร้ร่องรอย เมื่อช่วงคืนวันที่ 5 ส.ค. 66 ผลสอบสวนมีบุคคลของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้อง 8 ราย ต่อมาตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2566 พบปัญหาการ ตัดไม้พะยูนในโรงเรียนคำไฮวิทยา อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ ที่ให้นายหน้าเข้ามาตัดไม้พะยูนภายใน โรงเรียนถึง 22 ต้น กับอีก 2 ตอ ราคา 153,000 บาท ที่อ้างระเบียบพัสดุของกรมธนารักษ์ โดยเรื่องนี้ จังหวัดได้ส่งเรื่องให้ ป.ป.ช.- ส.ต.ง.-ป.ป.ท. เฝ้าติดตามวินัย แพ่ง อาญา ล่าสุด ป.ป.ช.ประจำ จ.กาฬสินธุ์ ตั้งคณะไต่สวนจัดชุดใหญ่ ตรวจจำนวนตำรวจ

จากนั้น ชาวบ้านที่รักษ์ผืนป่าทยอยส่งหลักฐาน การประมุขไม้พะยูนตามโรงเรียนในเขต สฟป.เขต 2 หลายแห่ง โดยปรากฏ ที่โรงเรียนคำไฮวิทยา อ.หนองกุงศรี โรงเรียนหนองโนวิทยาคม อ.ห้วยเม็ก และที่ โรงเรียนครุชนประสิทธิ์ศิลป์ ต.คำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก มีการนำหลักฐานกล่องวงจรปิดจับภาพชาย ๗ คน เข้าไปเจาะดูแก่นไม้พะยูน ภายในโรงเรียนโคกกลางเหนือพิทยา อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ และ ล่าสุด ยังเกิดเหตุคนร้าย 5 คนอาวุธครบมือ ลอบตัดไม้พะยูนในโรงเรียนบ้านโนนศิลาสว่างวิทยฯ หน้าบ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอย่างอุกอาจ กับการออกมาปฏิเสธของ อธิบดีกรมธนารักษ์ ว่า ไม่มีเจ้าหน้าที่ธนารักษ์ พื้นที่กาฬสินธุ์ ไปเกี่ยวข้อง แต่หากเกี่ยวข้องก็จะดำเนินการทางวินัยร้ายแรง

ซึ่งทางจังหวัดก็ได้รวบรวมหลักฐานสำคัญส่งไปยัง อธิบดีกรมธนารักษ์เพื่อพิสูจน์ความจริง จนเรามีกลุ่มพ่อค้าไม้เข้ามาลักตัดไม้ประดู่อายุกว่า 80 ปี ในพื้นที่ ส.ป.ก. เขต อ.กุฉินารายณ์ กำลังผสม ทุกฝ่ายสามารถจับตัวผู้ต้องหา ได้ 6 คน พร้อมเครื่องมือ รถบรรทุก รถเครนที่กำลังดำเนินการขยายผลจับกุมเครือข่ายผู้มีอิทธิพลทั้งหมดตามนโยบายรัฐบาลของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของประเทศไทย